

ฟิตเวฟ เจาะตลาดผลิตภัณฑ์กลุ่มโปรตีน เปิดตัว

“โซลซิส โปรตีน” เผยมิติใหม่แห่งการดูแลสุขภาพ



บริษัทฟิตเวฟจำกัด เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ Soulsis Protein (โซลซิส โปรตีน) ตีตลาดกลุ่มคนรักสุขภาพ ชูจุดเด่น โปรตีนจากถั่วลันเตาออร์แกนิกสีเหลือง นำเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกา ผสานคุณประโยชน์จากข้าวกล้อง และถั่วเหลือง ให้โปรตีนสูงถึง 27 กรัม พร้อมด้วย superfruit 9 ชนิด คอลลาเจน BCAA L-carnitine, วิตามินและแร่ธาตุต่างๆ เพื่อตอบโจทย์ผู้หญิงแบบ All in one ให้สวยสุขภาพดี ได้ทั้งประสิทธิภาพในการออกกำลังกาย รวมไปถึง การควบคุมน้ำหนัก รูปร่าง ผิวพรรณ และความอ่อนเยาว์ ให้กลับมาดูมีชีวิตชีวากครั้ง ผ่านการรับรองมาตรฐาน ปลอดภัย ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนยุคใหม่ โดยมุ่งเน้นกลุ่มผู้รักสุขภาพเป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็น นักวิ่ง นักปั่น โยคะ ฟิตเนส ผู้ชื่นชอบอาหารคลีนและอาหารสุขภาพ เป็นต้น

แก้วธิดา แก้วอัมพร ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัทฟิตเวฟจำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายโซลซิสโปรตีน กล่าวว่า “ตลาดเครื่องดื่มโปรตีนปัจจุบันเติบโตอย่างรวดเร็วทั้งผลิตภัณฑ์ในรูปแบบพร้อมดื่มและชงดื่ม ฟิตเวฟให้ความสำคัญต่อผู้บริโภคเป็นหลัก ผู้บริโภคควรได้รับคุณประโยชน์จากโปรตีนในปริมาณที่เพียงพอ จากแหล่งโปรตีนที่เหมาะสมกับตนเอง ผลิตภัณฑ์เวย์ทำมาจากหางนมซึ่งมีน้ำตาลแลคโตส แต่ประมาณ 70% ของผู้ใหญ่จะแพ้แลคโตส จึงเป็นสาเหตุว่าทำไมในต่างประเทศเช่นอเมริกาหรือยุโรป โปรตีนที่มาจากพืช โดยเฉพาะถั่วลันเตา (Pea) ถึงเป็นเทรนด์ที่กำลังได้รับความนิยม เพราะให้กรดอะมิโนสูง แต่ไม่ก่อให้เกิดอาการแพ้ และยังมีวิตามินที่ดีต่อร่างกาย ซึ่งถั่วลันเตาออร์แกนิกนี้ เป็นส่วนผสมหลักในโซลซิสโปรตีน นำเข้าเกรดพรีเมียมจากประเทศสหรัฐอเมริกา เราอยากให้ผู้บริโภคเป็น “คนเลือกมาก” เลือกโปรตีนที่เหมาะสมกับตัวเอง โปรตีนจากพืชไม่ได้เหมาะกับคนที่เป็นมังสวิรัตินั้น แต่ยังเหมาะสำหรับผู้หญิงอีกด้วย เพราะเป็น clean lean protein ที่ไม่มีคอเลสเตอรอล ไขมันต่ำ ทานแล้วไม่ต้องกลัวตัวบวม และย่อยง่ายกว่าเวย์ไม่เกิดท้องอืดท้องเสียตามมา” แก้วธิดา กล่าว

ทั้งนี้ Soulsis Protein (โซลซิส โปรตีน) เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ และตอบรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 จึงมีช่องทางจำหน่ายออนไลน์ และตามร้านจำหน่ายสินค้าสุขภาพ, ร้านจำหน่ายอุปกรณ์วิ่ง และฟิตเนสชั้นนำทั่วไป โดยผลิตภัณฑ์ โซลซิส โปรตีน บรรจุซองละ 40 กรัม ใน 1 กล่องมี 10 ซอง ราคาจำหน่าย 1,390 บาท (ราคาเปิดตัว 1,250 บาท) สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 0616655178 FB : Soulsisthailand และ Line : @Soulsisthailand